

Mga siyentipikong katotohanan at kaganapan

Sa mga mambabasa, binibigyan ka namin ng mga katotohanan na wala sa ibang tao, isiniwalat ng isa sa pinakamatalinong iskolar, na tumatanggap ng balita na may katibayan lamang.

Sinabi niya: - Isang araw ang aking mga mata at kung ano ang nakikita nila sa malawak na kalawakang ito, puno ng mga nagliliwanag na planeta, ang araw, ang buwan, mga bituin, at ang gabi at ang araw, lahat ay tumigil sa akin; sino ang lumikha sa kanila, nagtakda sa kanilang mga batas at inayos ang kanilang mga daanan sa planeta, na may isang tumpak na pagkalkula?

Sagot: - Maraming mga makatarungang hindi-Muslim, na sinisiyasat ng mga iskolar ng Muslim, ang mga kondisyon ng mga katawang langit at Mundo at lahat ng mayroon ito kung tao man, hayop, halaman, tubig o hangin, ay nagkakasundo na may iisa lamang na lumikha, na lumikha sa kanila at gumawa sa kanila ng mga elemento sa buhay ng tao.

Ito ang mahusay na mga katanungan, ang pinakadakila dito ay tungkol sa Maylalang; Ano ang Layunin ng Diyos sa paglalang ng tao? At para saan ginawa ng ating dakilang lumikha ang lahat ng iba pang mga nilalang? Ginawa ba sila para sa wala o alang-alang sa tao?

Sinabi ng mananaliksik: - Hindi tayo ang unang tao, nauna kami sa mga bansang nagsaliksik sa bagay na ito, at dahil ang Lumikha ay wala sa paningin ng mga tao, at ang isang tao na wala dito na hindi alam ang tungkol sa kanya maliban sa kanya, siya lang ang nagkukuwento tungkol sa kanyang sarili, at hindi na kailangan na patunayan ang Lumikha maliban kung siya ay makikita rito, ngunit ang pag-uusap tungkol sa kanyang mga kilos at salita, na nagpapatunay sa kanyang buhay at kadakilaan,

Ang kapani-paniwala na katibayan ay nagmula sa Lumikha, makikipagtalo lamang ang isang tao na mayroong magulong pag-iisip at hindi naniniwala sa kung ano ang nakita ng kanyang mga mata at narinig, at ang katibayan ng mga sumusunod na katangiang hindi ibinabahagi ng Lumikha sa alinman sa mga nilalang:

* Ang una ay (pisikal) na katibayan ay nakikita, naririnig at nadarama.

- * Ang pangalawang katibayan ay ang papuri sa lahat ng tao.
- * Ang katibayan ay dumating maliban sa batas ng sangkatauhan, ngunit ang aksyon ay nangyayari sa pamamagitan ng pagsasabing iyon ay, sinabi niya na mayroong, at ito ay naging ayon sa sinabi niya.
- * Hindi ito magagawa ng sangkatauhan maliban sa batas ng Lumikha nito, sa pamamagitan ng isa, ang Tagapaglikha ay ipinadala sa tao, at pagkamatay niya, wala nang makakagawa nito.
- * Ang katibayan ay nangyayari sa isang pambihirang bilis na hindi magagawa ng mga tao.

pansin: - Ang mga gawa ng bruha na ginawa ng ilang mga albularyo ay gawa ng mga diyablo ng jin at panlilinlang lamang para sa mga mata ng mga manonood sa isang maikling panahon, isang sumpa ng ilang segundo. Ngunit ang ginagawa ng mga propeta ay totoo at patuloy na may pagkaunawa, naririnig, at nakikita.

Ang balita na kumakalat sa mga bansa, sa pamamagitan ng matatag na katibayan, ay nagpapatunay na ang Tagapaglikha ay nagpadala ng mga libro, nagpadala ng mga mensahero sa bawat bansa, sa ilalim ng panahon nito, at binigyan ang mga mensahero ng mga talata ng katibayan sa kung ano ang kanilang dinala tungkol sa Dakilang Lumikha ay pinaniniwalaan, at binabanggit namin ang isang bagay sa nangyari sa mga bansa na nauna sa atin, mula sa mga kaganapan sa pagitan ng Tagalikha at ng tao, hanggang sa batas ng katibayan na nabanggit sa itaas: -

1/ Saleh's sa mga tao: - Ipinadala ng Diyos ang Propetang Saleh sa kanyang tao, at anyayahan silang sambahin ang Tagapaglikha, at sinabi niya sa kanila, "kung mayroong isang tunay na Tagapaglikha, sabihin sa kanya na gumawa ng isang mabuti, (babaeng kamelyo) kasama ang anak, gamit ang batong ito, itinuro niya ang isang bato sa harapan nila, at naniniwala ba kayo kung ang may Likha ang gumawa nyan? sinabi ni Saleh. Hindi namin alam ang nais mong ipagawa sa amin, sinabi nila. siya, ang Propeta Saleh ang nagtanong sa may Likha na gawin iyon, kaya ginawa ni Allah ang isang kamelyo kasama ang kanyang anak na galing sa isang bato, sa harap ng maraming taong nagtitipon, ngunit sinuway nila ang tipan at tumanggi na

tanggapin ang Propeta at kung ano ang ipinadala sa kanya. Pinatay nila ang kamelyo, at ang may Likha ay pinarusahan ang kanyang tao ng isang kidlat. Ngunit si Saleh, ang Propeta at kung sino ang mga naniniwala ay nakaligtas.

2/ Ang Tao ng Paraon. Ang may Likha ay ipinadala sa kanila ang Propetang Moses. Inanyayahan sila na sambahin ang may Likha. Ang ilang sa kanyang mga tao ay tumugon sa kanyang tawag, ang iba ay tumanggi at hindi tinanggap ang mensahe. Nilabanan nila ang Propetang Moses at ang ilang nasa panig niya. Napapalibutan sila ng karagatan. Ang may Likha ay inutusan si Moses upang paluin gamit ang kanyang patpat na hawak, at pinalo niya ito. Ang dagat ay nahahati sa labing dalawang daan para sa kay Moses at sa mga tao niya, ibig sabihin., ang dagat limitado sa kay Moses at sa kanyang mga kasama, at naglakad sila sa lupa at ang paraon ay sumunod sa kanila. Nang si Moses at ang kanyang tao ay umahon mula sa dagat, at ang Paraon at ang kanyang tao ay pumasok sa dagat, ang may Likha ay nag-utos sa dagat na lunurin silang lahat. Ang Propetang Moses at kanyang mga tao ay nakaligtas, at pagkatapos ni Moses at kanyang mga tao na umahon sa dagat, ay naging isang disyerto na walang tubig, kaya iniutos ng may Likha na paluin gamit ang patpat na may kasamang bato na nakadikit sa harapan niya, ginawa ni Moses. pagkatapos at doon ay bumulwak palabas mula sa labindalawang mga bukal. .

3/ Ang mga tao ng Isa, sumakanya nawa ang kapayapaan - sinabi ng mga alagad sa kanilang Propetang Isa, Maaari ba tayong dalhan ng Lumikha ng isang mesa mula sa langit? Sinabi niya, “Hindi ka ba naniniwala sa akin? hindi, ngunit upang tiyakin ang aming mga puso, at alam namin na naniwala ka sa amin, at magiging kasama kami ng mga saksi. Kaya, dinala ng Lumikha ang isang hapag ng pagkain para sa kanila, mula doon kumain silang lahat. Ginawa ni Jesus na buhayin muli ang mga patay, at pagalingin ang bulag at ang may sakit na ketong ayon sa utos ng Lumikha sa pamamagitan ng Propeta, sa harap ng tao, at ang mga gawaing ito ay katangian ng mga propeta, bilang katibayan na kung saan sila nagmula sa Diyos.

4/ Ang mga tao ng Saba ng Yemen: - Pinamamahalaan sila ng isang babaeng tinatawag na Balqis. Ipinadala sa kanya si Propetang Solomon na

kailangan niyang dumalo sa kanya sa Palestine, at sa kanyang daan, hiniling ng Propetang Solomon na dalhin sa kanya ang kanyang trono mula sa Yemen, at ito ay dinala sa isang sulyap, habang ang distansya sa pagitan ng Palestine at Yemen ay halos dalawang libong kilometro.

5/ Si Abraham: - Ipinadala siya ng Lumikha sa kanyang mga tao, na may mensahe, na sinasabi sa kanila na ang Diyos ang Maylalang, ang laging nagpapanatili, ang buhay at ang tagabuhay. Inutusan sila ni Abraham na sumamba sa Diyos, at gantimpalaan ng Diyos ang masunurin ng paraiso, at paparusahan ang makasalanan ng apoy. Ngunit hindi sila naniniwala sa kanya at nagbanta sa kanya ng kamatayan, kaya't nang magpatuloy ang pagtawag sa kanila ni Abraham upang tumugon sila. Ngunit sila ay naging mas matigas ang ulo at sinabi kung ang Allah ay may apoy na sumunog sa atin dito, susunugin ka namin ng apoy, at sasabihin sa Diyos na iligtas ka mula rito.

Nakolekta nila ang maraming dami ng kahoy na panggatong, at nag-ayos sila upang sunugin si Abraham doon. Dinala nila siya ng nakatali ang mga kamay at binti sa mga lubid. Lumapit sila sa apoy upang ihagis siya rito, ngunit hindi nila ito maitapon dito sapagkat ang init nito ay napakalawak. Kaya, nagpunta sila sa isang bundok na malapit sa apoy, at nilagay siya sa isang makinaryang pandigmaan sa oras, tinawag ang tirador at itinaon ito dito. Pagkatapos ng mga araw ay napapatay ang apoy, at nang pumunta sila para makita nila si Abraham, natagpuan nila siya na buhay, malusog at malakas, at hindi siya nilamon ng apoy maliban sa mga lubid, na kung saan ay tinali nila ang kanyang mga kamay at binti, mapapalad kay Allah, ang Tagalikha na sumusuporta sa kanyang Sugo at sa kanyang mga decibel.

6/ Maraming tao: - Pinigilan sila ng Diyos mula sa pangingsda lamang noong Linggo, at hindi sila sumunod sa utos ni Allah. Kaya, hinabol nila ang isda gamit ang isang mapanlinlang na daya; inilagay nila ang mga lambat noong Sabado at kinuha ito noong Lunes, kaya pinarusahan sila ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa sa kanila ng mga unggoy, ininsulto sila, at pagkatapos ay binawi ang kanilang buhay.

7/ Ang Huling Ng mensahero at ang Huling Mga Libro para sa Huling Bansa: -Ipinadala ng Diyos ang Banal na Quran, sa Propetang Muhammad (kapayapaan ay mapasakanya) sa lahat ng tao. Ang Qur'an ay isang pinagsamang diskarte para sa ikabubuti ng mundo at sa hinaharap. Ito ay angkot para sa lahat ng oras at lugar. Kung ang pamamaraan ay inilaan ng Diyos, ito ay tiyak na isinama, ito ay tulad ng katalogo para sa tao tungkol sa kung ano ang ginagawa niya sa kanyang buhay at pagkatapos ng kanyang kamatayan, at sinumang isasaalang-alang ang pamamaraang ito, mahahanap niya na ito ang tamang relihiyon, na may pang-agham, mental, naililipat, lohikal, kalikasan at katibayan ng kasaysayan, isang pampublikong relihiyon na walang mga lihim na itinatago mula sa karaniwang mga tao. Ito ang ugnayan sa pagitan ng tao at ng kanyang tagalikha. Ang kanyang ganap na patunay na bumuo ng himala na lumabag sa mga patakaran ng sansinukob. Nakasulat sa Qur'an na nilikha ng Diyos ang mga langit, ang lupa, tao, at mga yugto ng kanyang pag-unlad sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina, kung saan kinilala ng mga iskolar na hindi Muslim na ang impormasyong ito ay tama, at sang-ayon sa natuklasan ng mga siyentista sa modernong panahon, at sinabi nila na ang lahat ng nabanggit sa Qur'an ay hindi mula sa uri ng mga salita ng sangkatauhan, kung saan nagmula ito sa Diyos sa oras na walang pang agham o siyentipiko, o teleskopyo o binokulo. Mayroon itong lahat na mahalaga sa tao sa kanyang buhay at kanyang buhay pagkatapos ng kamatayan.

Ang karunungan ng pagpapadala ng mga mensahero at pagpapadala ng mga libro: - Isang pagsubok ng Diyos para sa mga tao, isang pagtatalo mula sa Diyos sa kanila sa Araw ng Pagkabuhay, na ipinaalam sa kanila ng Diyos na siya ang lumikha, ang laging nagpapanatili, ang Nagbibigay ng Buhay, at ang Tagapagbigay ng Buhay at nilikha niya para sa kanila ang lahat ng mga elemento ng disentang buhay, at ipinakita sa kanila ang landas ng dignidad, hayaan silang pumili para sa kanilang sarili, alinman sa walang hanggang kaligayahan o walang hanggang pagdurusa, at ang araw ng muling pagkabuhay ay ang oras ng mga premyo sa mga sumunod, at ang parusa sa mga sumusuway, tulad ng sinabi ng Diyos: - (Naisip mo ba na nilikha Ka namin sa paglalaro at hindi ka na maibabalik sa Amin).

Mga mahal kong mambabasa, ang lahat ng nabanggit sa itaas sa Qur'an ay mas malinaw sa iyo, kung binabasa mo ang pagsasalin ng Qur'an at ang mga himala sa Qur'an, sa iyong wika ay makakakita ka ng mga kababalaghan, mahahanap mo ang mga ito sa mga link sa dulo ng pahina.

Sinulat ni: Mohamed Manawer Al-Hanini